



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองเหยื่อผู้ถูกกระทำจากเหตุพฤติกรรมความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ		

นายยุน ยองชอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน จังหวัดคยองซังใต้ สาธารณรัฐเกาหลี ได้เสนอร่างกฎหมายการป้องกันและคุ้มครองเหยื่อจากความรุนแรงกับแฟนหรือคู่อริ (Dating Violence) ปัจจุบันพบว่าได้เกิดเหตุการณ์ใช้กำลังประทุษร้ายกันมากขึ้น จากกรณีล่าสุดเกิดขึ้นในเมืองปูซาน และจังหวัดคยองซังใต้ มีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งจนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นระหว่างคู่อริจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง จึงทำให้สมาชิกรัฐสภาเสนอร่างกฎหมายการป้องกันและคุ้มครองเหยื่อจากความรุนแรงดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ทางกฎหมายเป็นการป้องกันเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง และคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งแก้ไขสภาพปัญหาที่แท้จริงจากรากเหง้าของสาเหตุที่อาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่อริที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานกัน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งสภาพปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในสังคม

โดยกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่า มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมซึ่งสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ แม้ผู้เสียหายจะสามารถร้องขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามจำเลยผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมเข้าใกล้ หรือสะกดรอยตาม (Stalking) เหยื่อผู้เสียหาย กรณีฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน ๑ ล้านวอน (ประมาณ ๓ หมื่นบาท) จึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาคือเป็นเพียงมาตรการเชิงบังคับทางอ้อมเท่านั้น และถูกมองว่าเป็นแนวทางแก้ไขที่ปลายเหตุจึงยังไม่สามารถใช้ป้องกันหรือควบคุมพฤติกรรมสำหรับการรักษาระยะห่างระหว่างเหยื่อผู้ถูกกระทำจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับจำเลยผู้ก่อเหตุ

ดังนั้น ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงบัญญัติสาระสำคัญให้มีมาตรการเชิงป้องกันการใช้ความรุนแรงกับแฟนหรือคู่อริให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงการปกป้องคุ้มครองเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอาชญากรรมนี้ โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลาง และรัฐบาลส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการสำหรับการแจ้งเหตุพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ระบบสนับสนุนและปกป้องเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบความเสียหายจากเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว การศึกษาวิจัย การส่งเสริมให้การศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ กำหนดให้กระทรวงสตรีและกิจการในครอบครัว มีหน้าที่จัดทำนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาคือที่เกิดจากการใช้กำลังประทุษร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ มีการรวบรวมและศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทุก ๓ ปี พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

นายยุนฯ กล่าวว่า ปัญหาการเกิดเหตุความรุนแรงระหว่างคู่อริเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลบั่นทอนต่อสภาพจิตใจของเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาอาชญากรรมรุนแรงที่มีอัตราการเกิดเหตุสะสมอย่างต่อเนื่องในสังคม ทั้งพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย การสะกดรอยตาม และพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยข้อมูลเชิงสถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าในปี ๒๕๖๐ มีอัตราการได้รับแจ้งเหตุ จำนวน ๑๔,๑๓๖ ครั้ง ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘,๖๓๑ ครั้ง และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙,๙๔๐ ครั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ และยังไม่ปรากฏว่ามีมาตรการเชิงกฎหมายกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน

ดังนั้น การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้จึงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหที่สำคัญเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้หญิงให้ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และการสะกดรอยตาม ตลอดจนเป็นการปกป้องคุ้มครองเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน

ที่มาของข่าว:	https://www.news1.kr/articles/?4116460
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๔/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลาชนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	